
   Aዬ! Iትዮጵያ: Eውነትም “ያልታደልሽ” 

 ከብርሃኑ ተሰማ 

Eኔና ጓደኛዬ ምርጫ 1997 የIትዮጵያን ምርጫ በጥማና ሲንከታተልና በተከታዩ ያስከተልው 
የመንግስት Aደባባይ ግዲያ በማዘን ያልታደለች Aገር በማለት Aሳዝኖን ቆየ። 

መቼም በሕብረተሰብ ታሪክ ውስጥ በሥራችን የፈቀድነውን የመምረጥ ንቃት Aለን። Aንድ በተሰጠ 
ጊዜ ውስጥ ይህንን ምርጫ ለማድረግ የሚንችለው ይህ ሥራ ትክክል ነው ያኛው ስህተት ብለን 
ጉዳዮችን መመርመር ስንችል ነው። ከዚህ Eምነት ውጭ ድርጊታችንን ወደ የነቃ ንድፍ 
ልንለውጠው Aንችልም። Eነኝህ Eምነቶች  ለምንኖርበት፣ ለምንገለፅበት ፋይዳ የጥረታችን 
Aመልካቾች ናቸው።  ይህ መጨረሻና ፋይዳ ለሕይወት ትርጉም የሚሰጥ ሲሆን ከዚህ ውጪ ግን 
የተዛባ ሰብዓውነት Eናሳድጋለን። 

ለጋራ ሥራ የጋራ ውሳኔ/ውይይት/ የመጀመሪያው ሲሆን ይህም ሕይወት ካላገኘ ባዶ ወሬ ብቻ ሆኖ 
ይቀራል። Aባላት ስለድርጅታቸው ዓላማና ደንብ ጠንቅቀው መረዳት መቻል፤ የAመራር Aባላት 
ሥራ መሳካት ዋንኛው ገፅታ ሲሆን Eውነተኛ Aባል ማለት ደግሞ ያለበትን ድርጅት ጠንቅቆ 
ሲረዳ በመሆኑ ለዚህም መቀስቀስ ስለAለበት ነው። Aመረር Aባላት ከጠቅላላው Aባላት Aንድ 
Eርምጃ ልቅው መገኘት Aለባቸው። Eንደዚህ ሲሆን ብቻ ነው የAዲስ Aባላትን ስነልቦናዊ ዘየ 
Aጥንተው ወደ Aባልነት ሊያመጡ የሚችሉት።  

Eንግድህ ከላይ ለመጥቀስ Eንደሞከርኩት Eነዚህ ሁኔታዎች የሚሟሉት በዲሞክራሲ፤ ሕዝቡ 
ሥልጣኑን Eንዲወስንበት ተደርጎ Eንጂ ግለሰቦች በሚፈጥሩት Aሻጥርና ደባ Aይደለም። 
ዲማክራሲን Aጠር ባለ መልኩ ስንመለከተው የሕብረተስብን ተሳትፎ፤ የዜጎችን ሰብዓዊ መብት፤ 
የሕግ የበላይነት፤ የሕዝቡ ነፃ የፖለቲካ ሕይወት፤ የሃሳብ ነፃነትና ባጠቃልይ የAብላጭ 
Aስተዳደርና ለAናሳ ተከላካይ ነው።  

ታዲያ የኛዎቹ (Iትዮጵያዊያን) በተለይ Aዲሱ ትውልድ ለዚህ መቆም ሲገባው ለምን Aንዳንድ 
ሰንካላ Aስተሳሰብ በመበከል ትግሉ ላይ ቀዝቃዛ ውሃ መጨመር Eንደመረጡ Aይገባኝም። በAሁኑ 
ወቅት የቅንጅት ሁኔታ ትግሉን በሚጎዳ ሂደት ላይ በሚገኝበት ወቅት የችግሩ መንሳዔ ምንድነው 
በማለት ከመሰረቱ መርምሮ መፍትሄ Eንደመሻት በተቃራኒው ቡድን በመፍጠር ችግሩ Eንዲባባስ 
ድጋፍ Eየተሰጠ ይገኛል። መሪዎች ሲሳሳቱ Eንደመውቀስ ስህተቱን በመደገፍ ለበለጠ ስህተት 
መንገድ Eያሳመረ ቀጥሏል። መሪዎቹ ሲሳሳቱ ተሳስተናል Aይሉም። ታዲያ መፍትሄ Eንዴት 
ይገኝ ይሆን!! 

 

በጣም ካሳዘኑኝ ሁኔታዎች፤ ስህተት መፍጠሩ ሳይሆን የተሰራውን ስህተት መካድ ነው። Eስቲ 
የተቀዳሚ ም/ፕሬዝዳንቷ የወ/ሪት ብርቱካን በተለያዩ ወቅቶች ባደረጉ ሕዝባዊ ስብሰባዎችና ቃለ 
ምልልስ ጥቂቱን Eንመልከት:  

 

 



በዳላሱ ሕዝባዊ ስብሰባ፡   

ከEስር ቤት ከተለቀቃችሁ በኋላ ታደርጉዋቸው በነበሩት ስብሰባዎች ለምን ያልታሰሩትን የምክር 
ቤት Aባላትን ከስብሰባው Aገዳችሁ? ተብሎ ለተጠየቀ ጥያቄ Eንደሚከተለው መልሰዋል። 

“Eዚህ Eስር ቤት ውስጥ ሆነን ሁሉም ውሳኔ Aገኙ የተባሉ ለምሳሌ የኪስ (KIC) የኪል (KIL) ጥያቄ 
የመጀመሪያ ውሳኔ የተሰጠበትና ያን ውሳኔ የስጠው የEስር ቤቱ Aካል ነው ጭብቶቹን፣ 
መነሻዎቹን፣ Aላማዎቹን የሚያውቀው። 

ሌላ ውሳኔ ያልሰጠውን ወገን ጠርቶ ይህንን በተመለከተ ቀጣይነት ምን ትላለህ ማለት 
ምክንያታዊም Aይደለም፣ Aግባብም የለውም። ከዚያም በተጨማሪ ከEስር ቤት ከወጣን 
ተነጋግረንበት ለሕዝብም ለሚመለከታቸውም ወገኖችም መግለጫ የተሰጠንበት ስለEስረኞች ጉዳይ 
ብቻ በሚመለከት ጥያቄ ነበር። ከEስር Aወጣጥን ጉዳይ ቅድም ዶ/ር ብርሃኑ Eንደገለፀው……. 
Aንድ ነገር ማድረግ ስለAለብን ስብስባውን በዚያ ነው የጀመርነው። 

Eዚህ Eዚህ ጥያቄ ላይ Eንበልና ያልታሰሩት ወገኖች Aሳትፈናቸው ቢሆን ኖሮ ምን ዓይነት 
AስተዋO የሚኖራቸው? ሂደቱን Aያውቁት፡ 18 ወር ሙሉ ከሽማግሌዎች ጋር ሲንነጋገርበት 
የቆየነው ጉዳይ ነው። ሂደቱን ይዘቱን Aጠቃላይ የስምምነቱን መንፈስ የምናውቀው Eስር ቤት 
የነበርን የምክር ቤቱ Aባላት ነንና በማያውቁት ነገር ጠርቶ ውስኔ Eንዲሰጡ ፤ ውሳኔው በከፍል 
ተስጥቶ Eንደገና ቀጣይነት በተመለከተ ማብራሪያ ወይም ውሳኔ የሚጠይቅ ነገር ላይ Eነሱን 
ማካተት Aግባብነት የለውም።”  

በመሰርቱ ወ/ሪት ብርቱካን ምን መብት Aላቸው “ሌላ ውሳኔ ያልሰጠውን ወገን ጠርቶ ይህንን 
በተመለከተ ቀጣይነት ምን ትላለህ ማለት ምክንያታዊም Aይደለም፣ Aግባብም የለውም።” ብሎ 
ለመናገር?  Eውነት የዲማክራሲ ጉዳይ ከሆነ: ማንም የምክር ቤቱ Aባላት ፓርላማ የገቡትን 
ጨምሮ የመገኘት መብት Aላቸው። ጉዳዮን Aያውቁም ተብሎ ከስብሰባው ማገድ በተቃራኒው I-
ዲሞክራሲ ነው የሚሆነው። የAጀንዳውን መሰረት Aስቀድሞ የማብራራትና Eንዲረዱ የማድረግ 
የሰብሳቢው ኃላፊነትና ግዴታ ነው። ያውም የምክር ቤት Aባላትን የሚያህል በሰፊው ሕዝብ 
የተመረጡትን (ዲማክራሲ ከሌለ በስተቀር) ማንም ማገድ Aይችልም። 

 

በሌላ በኩል ከቪOኤ ጋዜጠኛ Aዲሱ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ለዚሁ ተመሳሳይ ጥያቄ  

Eንደሚከተለው ተናግራዋል: 

“…የት የት Eንዳሉ Eንኳን የምክር ቤት Aባላቶቻችን ላይ የት Eንዳሉ፤ በምን ሁኔታ ላይ 
Eንደሚገኙ ለማጣራት ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነበር የወደቅነው፤ የሂደቱን ሙሉ ገፅታም ለማሳየት 
Aንዳንድ ከምክር ቤት Aባሎቻችን ሁሉም የምክር ቤት Aባላት መጠራት የለባቸውም። 
Aንዳንዶቹም ፓርቲውን የሚጎዳ ተግባር ሁላ ላይ ተሰማርተውም ሊሆን ይችላል። ብለው ክርክር 
Aንስተው ብዙ ቀናት የፈጀ ጉዳዩን የሚያጓትት… ከብዙ ሂደት በኋላ በመጨረሻ ሌሎችን 
ጉዳዮቻችን ተሟልተን ቶሎ ተሟልተን መወሰን ስለAለብን የምክር ብት Aባላት በሙሉ Eንዲጠሩ 
ውሳኔ ላይ ደርሶ ጥሪ ተደርጎ የተወሰኑ መምጣት የቻሉ መጥተው የመጀመሪያ ስብሰባ ተደርጎ ነው 
ወደዚህ መምጣት የቻልነው…” 



Eንግዲህ ወ/ሪት ብርቱካን Aንዴ የት የት Eንዳሉ ለማወቅ ችግር Eንደገጠማቸው ሲናገሩ በሌላ 
Aከባቢ ደግሞ ሂደቱን ለማያውቁ ቀጣይነት ምን ትላለህ ማለት ምክንያታዊም Aይደለም፣ 
Aግባብነት የለውም፤ ሲሉ ምን ለማለት Eንድደሆነ Aይገባኝም።  ይኽው Aሁን በየቦታው ማንም 
ማንን የመሻር መብት የለውም Eያሉ ሲናገሩ፣ ለምን ይሆን Eስር ቤት ያልገቡ የፓርቲው ምክር 
ቤት Aባላት የተወገዱት? ደግሞም የት Eንዳሉ ለማወቅ ችግር ገጠመን ሲሉ፤ ተመራጮቹ 
መኖሪያ Aልባ (Homeless) ነበሩን?  በመቀጠልም ምክንያት ሲስጡ Aንዳንድ Aባላት ፓርቲውን 
በሚጎዳ ሥራ ላይ ተስማርተው ሊሆን Eንደሚችል ተናግረዋል። የታሰሩትስ ፓርቲውን በሚጎዳ 
ሥራ ላይ ሊሰማሩ Aይችሉም ማን Aለ? ቢሆንም ሁሉንም Aቅርቦ በመወያየት ጥርጣሬውን 
ማስወገድ ሲቻል በAሉባልታና ወገናዊነት ላይ በተመሰረተ ሽኩቻ መከፋፈል በAንድ ድርጅት 
ወስጥ ትልቅ ወንጀል መሆን Aለበት። 

ወ/ሪት ብርቱካን “ያልታሰሩት ለምን ከስብሰባ ተወገዱ” ለሚለው ጥያቄ ላይ ብዙ Aወዛጋቢ መልስ 
መልሰዋል። ከላይ Eንደታየው በቪOኤው ቃለ ምልልስ “የምክር ቤት Aባላት በሙሉ Eንዲጠሩ 
ውሳኔ ላይ ደርሶ ጥሪ ተደርጎ የተወሰኑ መምጣት የቻሉ መጥተው የመጀመሪያ ስብሰባ ተደርጎ ነው 
ወደዚህ መምጣት የቻልነው።” ብለዋል። Eንዴ! በተለያየ ቦታና ጊዜ የት Eንዳሉ መታወቅ 
Aልተቻለም Eየተባለ፤ ፓርቲውን በሚጎዳ ተግባር ላይ ተሰማርተው ሊሆን ይችላል ተብሎ 
Eየተጠረጠሩ፤ ያልታሰሩት በማያውቁት Aጀንዳ ላይ ማወያየት Aግባብንት የለውም ተብሎ 
ከስብሰባ Eየተወገዱ፤ “መምጣት የቻሉ መጥተው የመጀመሪያ ስብሰባ ተደርጎ” ተወክለን ወደዚህ 
መጣን ብለው መናገራችው Aስዝኖኛል። 

በቃለ ምልልሱ በተደጋጋም “ውይይቱ ቀናትን የፈጀ ጉዳዩን የሚያጓትት” ብለውም ተናግረዋል።  
ለመሆኑ Eንደዚህ ቀናትን የፈጀ ውይይት ምን መፍትሄ Aገኘ? ውይይቱስ Aገርን በሚጠቅም 
ፖሊሲዎች ላይ የተመሰረተ ነበር ወይስ ውጭ የመሄድ ውሳኔን Aጓተተ?  በተለያየ ወቅት ወ/ሪት 
ብርቱካንና ዶ/ር ብርሃኑ በየAከባቢው የሚያደርጉትን ሕዝባዊ ስብሰባ ውጤት Aገር ቤት ሲመለሱ 
ሪፖርት ለምክር ቤቱ Eንደሚያቀርቡ ተናግረዋል። ለየትኛው ምክር ቤት Eንደሆነ ግን ግልፅ 
Aይደለም።  ከEስር ቤት ለወጡት Aባላት ብቻ ከልሆነ፤ ያልታሰሩት (ወ/ሪት ብርቱካን Eንዳሉት) 
በማያውቁት ነገር ላይ Eንሱን ማሳተፍ Aግባብነት ስለሌለው ድርጅቱ Eንዴት ወደፊት Eንደሚገፋ 
ለነሱ ትቻለሁ። 

የዚህ ሁሉ ችግሮች በርካታ ቢሆኑም Aንደኛው የልምድ Eጥረት ነው።፡በሰለጠኑት Aገሮች 
የፓርላማ ሕግ Eንኳን Aዲስ ተመራጭ የምክር ቤት Aባላት (junior parliamentarians) የንUስ 
ኮሚቴ መሪነት ቦታ Eንኳን ሊይዙ Aይችሉም። ለመሪነት የሚያበቃው የሰውነት Aቋም ሳይሆን 
ልምድ በትኛውም ቦታ Aስፈላጊነት Aልው። በዚህን ወቅት ወ/ሪት ብርቱካን የመምራት ልምድ 
ስለሌላቸው ልምዱን ቢያጎለብቱ ወደፊት ጥሩ መሪ ሊሆኑ Eንደሚችሉ ተገንዝበውና ለዚህ ትኩረት 
ሰጥተው በAሁኑ ጊዜ ግን ድርጅቱን በሚጎዳ ውስብስብ ሁኔታ ውስጥ ባይገቡ ይመረጣል። Aገርን 
መምራት ቀላል Aይደለም። ከቡድን Aስተሳሰብ መፅዳት ያስበልጋል። ከወገናዊነት ስሜት በመራቅ 
ሁሉን ማስተባበር ይኖርበታል። ከሚያሻማና ተቃራኒ መልEክቶች መቆጠብም በሳልነት ይሆናል። 

 

 

 


